

พิธีเปิดการอบรม “หลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ”



เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ณ ห้องประชุมหลานหลวง โรงแรมรอยัลปริ้นเซส กรุงเทพฯ โดยมี นายชาวุธวิทย์ อมตะมาตุชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ นางสาวณีย์ แสงสุพรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์และระบบบริหาร เข้าร่วมในพิธี

เลขาธิการฯ กล่าวว่าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ สศช. ได้มีความรู้เรื่องการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ทั้งในมุมมองของภาครัฐและมุมมองภาคเอกชน กระบวนการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการจัดทำแผนในระดับต่างๆ ตลอดจนเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างยุทธศาสตร์ชาติกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ

เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า การอบรมในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่เจ้าหน้าที่ สศช. จะได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ ในประเด็นสำคัญคือ การวางแผนและการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมาย และนำสังคมไทยไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืนต่อไป ขอให้ผู้เข้าร่วมการอบรมใช้โอกาสนี้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งจากการศึกษาดูงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ระหว่างสำนัก

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลาการสัมมนาระหว่างวันที่ ๘ ถึง ๑๐ มิถุนายน, ๑๖ ถึง ๑๘ มิถุนายน, ๒๔ ถึง ๒๖ มิถุนายน และ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ หรือ ข้าราชการที่มีศักยภาพสูงและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนองค์กรในการเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน และ/หรือ เป็นข้าราชการที่สามารถทำหน้าที่ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และสิ่งแวดล้อมหรืองานอื่นๆ ของสำนักงาน ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน ๒๘ คน สำหรับเนื้อหาหลักสูตร แบ่งเป็น ๔ ส่วน ที่มีความต่อเนื่องกันเป็นลำดับ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ การกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย นำเสนอสาระและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและความสำคัญของ สศช. ในฐานะหน่วยงานวางแผนพัฒนาประเทศจากอดีต ปัจจุบันสู่อนาคต การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ความท้าทาย เครื่องมือและกรอบความคิดที่ใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๒ การวางแผนยุทธศาสตร์ นำเสนอสาระและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญของการวางแผนยุทธศาสตร์ในภาครัฐ ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ เครื่องมือในการวิเคราะห์กำหนดและนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

ส่วนที่ ๓ กิจกรรมการระดมสมอง การอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา

ส่วนที่ ๔ การเรียนรู้เชิงประจักษ์ ศึกษาดูงานการวางแผนยุทธศาสตร์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และการนำเสนอรายงานการศึกษา โดยผู้เข้าอบรมนำเสนอผลงานกลุ่มต่อผู้บริหาร 